

## หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

### หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเวลาจำกัดบริษัทฯ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ถามคำถามหรือแสดงความ  
คิดเห็นให้ส่งคำถามโปรดกรุณาส่งคำถามหรือความเห็นโดยการพิมพ์คำถามลงในระบบ DAP Meeting เท่านั้น ซึ่งจะแสดง  
สัญลักษณ์แสดงว่า “ส่งคำถาม” ในหน้าจอ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการเวลาในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์และส่งคำถามตั้งแต่เริ่มต้นในแต่ละวาระ ระบบจะปิดหลังจากการรายงานในแต่ละวาระสิ้นสุด  
ลง

ทั้งนี้หากคำถามใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอ, บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถามแต่บริษัทฯ จะตอบคำถามในช่วงถาม-ตอบ อย่างไรก็ตาม  
ตาม คำถามที่ไม่ได้ตอบในการประชุมจะปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านระบบ DAP e Shareholder ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น  
ที่ถืออยู่ และผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้รวมกันโดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบ DAP ให้ลงคะแนน เป็น  
เวลา 1 นาที บริษัทจะสอบถามผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกในช่องที่ระบุ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  
แล้วกด “ยืนยัน” คะแนนเสียงดังกล่าวจะนำไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนออกเสียงดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะทำการ  
บันทึกการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะ

หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน  
และเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ

เป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน  
แต่ละวาระดังกล่าว

### **การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ